
Skólaráðsfundur 6.maí 2017 

mættir: Bryndís, Alla, Þóra Ýr, Bryndís Inda og Ingibjörg fulltrúi foreldra. 

Ráðningar fyrir næsta skólaár. Farið yfir ráðningar nýs starfsfólks. Farið yfir hver staðan er 

í þeim málum. Bryndís greindi frá því að búið er að ráða í allar kennarastöður nema stöðu 

myndmenntakennara. Nú er verið að auglýsingar eftir skólaliðum og stuðningsfulltrúum. Auk 

50% stöðu tölvuumsjónamanns.   

Mat á skólastarfinu: Haustið einkenndist af óróa vegna lausra kjarasamninga kennara. Mikil 

orka og tími fór í það tímabil sem hafði áhrif á skólastarfið. Stjórnendur ákváðu í samráði við 

kennara að fækka fundum og leggja aðal áheyrslu á gerð námsmarkmiða og uppfærslu á þeim 

gömlu. Markmiðið var að þau yrðu tilbúin næasta vetur til notkunar í mentor (K3). Það 

markmið hefur náðst með mikilli og góðri vinnu kennara. Við munum því leggja áherslur á 

önnur markmið fyrir skólaárið 2017 -2018. 


